



๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐  
ภายใน ๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับประจำวันที ๑๙ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๕ หน้า ๒๓

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## ส.ค.ศ.ท.แนะทบทุนวงเกณฑ์ครูพันธุ์ใหม่

### หนุนตั้งคกก.ไ้้นักการเมืองแก้ปัญหาหางานชะงัก

ผศ.ดร.สุรวาท ทองบุ ประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์แห่ง ประเทศไทย (ส.ค.ศ.ท.) เปิดเผยว่า ในการประชุมส.ค.ศ.ท. ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช รมว.ศธ. ได้มอบนโยบายให้ส.ค.ศ.ท. พร้อมทั้ง พุดถึงการดำเนินโครงการครูพันธุ์ใหม่ว่าอยากให้ความเป็นธรรมแก่นักศึกษาครูทุกคน ซึ่งตนได้ ชี้แจงว่าโครงการดังกล่าวเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้ารับการคัดเลือกอยู่แล้ว เพื่อจะได้คน ดีคนเก่งมาเป็นครู ส่วนการ การันตีการมีงานทำก็เพื่อสร้างแรงจูงใจให้คนเก่งอยากเรียนครู ทั้งนี้ หากไม่เอารูปแบบของโครงการครูพันธุ์ใหม่ก็ได้ แต่จะต้องมีโครงการอื่นขึ้นมาทดแทน เพื่อจูงใจ ให้คนดี คนเก่งมาเรียนครู และมิงบประมาณสนับสนุนกระบวนการผลิตที่แตกต่างจากการผลิต บัณฑิตด้านอื่น เพราะครูคือผู้ที่ต้องมีทั้งความรู้และความดีที่ช่วยยกระดับจิตใจของคนให้สูงขึ้น

ผศ.ดร.สุรวาทกล่าวต่อว่า ที่ผ่านมมา ส.ค.ศ.ท.ได้เคยทำบันทึกลงถึงรมว.ศธ.ให้ผลักดันโครงการผลิต ครูใหม่ 100 เปอร์ เซ็นต์ทั้งระบบ โดยขยายอัตราการผลิตขึ้นเป็น 100,000 คน จากเดิม 30,000 คน พร้อมทั้งมีอัตราครูรองรับเมื่อสำเร็จการศึกษา และมีทุนระหว่างเรียน ขณะเดียวกันก็ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันฝ่ายผลิตอย่างเร่งด่วน โดยจัดสรรอัตราอาจารย์ประมาณ 1,000 อัตรา และบุคลากรสนับสนุนอีก 350 อัตรา โดยในการผลิตนักศึกษาครู ควรให้เงิน สนับสนุนแก่สถาบันฝ่ายผลิตในอัตรา 15,000 บาทต่อคนต่อปี รวม 1,500 ล้านบาทต่อเนื่องเป็น

เวลา 5 ปี ซึ่งหากทำได้ก็จะทำให้ผลิตครูได้อย่างมีคุณภาพ ทั้งนี้ หากต้องการปรับปรุงโครงสร้าง  
ครูพันธุ์ใหม่ก็สามารถทบทวนได้ในส่วนของหลักเกณฑ์การคัดเลือกสถาบันฝ่ายผลิต เพื่อให้ได้  
สถาบันที่อยู่ในพื้นที่ และได้นักศึกษาในพื้นที่ เพื่อบรรจุครูที่อยู่ในพื้นที่นั้นจริงๆ จะได้ไม่มีปัญหา  
ข อ ยี้ า ย ไ น ภ า ย ห ลั ง

'สำหรับข้อเสนอของรมว.ศธ.ที่ไม่ต้องการให้รัฐมนตรีมาเป็นประธานกรรมการบริหารโครงการครู  
พันธุ์ใหม่ เพื่อไม่ให้หยุดชะงักเมื่อเปลี่ยนรัฐบาลนั้น ผมเห็นด้วย และอยากให้เร่งจัดตั้ง  
คณะกรรมการทุกชุดโดยเร็ว เพื่อจะได้สาน ต่อโครงการ เพราะขณะนี้การดำเนินโครงการปี  
2554 ส่วนของการคัดเลือกนักศึกษาชั้นปี 4 ได้ชื่อเด็ก สถาบันฝ่ายผลิต และมีงบประมาณแล้ว  
ซึ่งหากหยุดโครงการเด็กกว่า 1,000 คนคงไม่ยอม และหากยังไม่มีความสำเร็จอย่างนี้  
กระแสความนิยมเรียนครูก็จะลดลง และทำให้คนดีคนเก่งหันไปเลือกอาชีพอื่น' ผศ.ดร.สุรวิภา  
ก ลั า ว

หน้า 23